

Số: 2428/BC-UBND

Tràng Định, ngày 10 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện trong các năm 2022 - 2023 và đề xuất kế hoạch thực hiện tiểu dự án “giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững các năm 2024 - 2025

Thực hiện Công văn số 1466/STTTT-TTBCXB, ngày 28/6/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững Giai đoạn 2021 - 2025 và các năm 2024, 2025. UBND huyện Tràng Định báo cáo tình hình thực hiện trên địa bàn huyện, như sau:

A. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NĂM 2022 - 2023

I. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản: Kế hoạch số 658/KH-UBND, ngày 02/3/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2023; Kế hoạch số 817/KH-UBND, ngày 16/3/2023 về thực hiện Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá thuộc Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Kế hoạch số 1551/KH-UBND, ngày 10/5/2023 về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin trên địa bàn huyện Tràng Định năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện thông qua chế độ thông tin, báo cáo, các cuộc họp, giao ban. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiểu dự án 1 thuộc dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA TIỂU DỰ ÁN

1. Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông

Ủy ban nhân dân huyện cử học viên và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới

Trên địa bàn huyện có 01 cụm thông tin điện tử tại thị trấn Thất Khê hiện nay đang bị hỏng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn khảo sát, thực hiện sửa chữa để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để sửa chữa theo quy định.

3. Hỗ trợ duy trì, vận hành điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của Nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo

Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Bưu điện huyện Tràng Định tiến hành khảo sát, thẩm định điểm bưu điện tại các xã đặc biệt khó khăn để xem xét chi hỗ trợ tiền công cho người được giao nhiệm vụ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ tại điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng. Qua khảo sát cho thấy, tất cả các xã đều không đáp ứng yêu cầu về điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng; quy định tại Điều 4, Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT, ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

4. Tăng cường cơ sở vật chất cho Đài truyền thanh xã

UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức triển khai thực hiện với tổng kinh phí 2.110 triệu đồng (*Năm 2022 kinh phí 402 triệu đồng, năm 2023 kinh phí 1.708 triệu đồng*).

Phòng Văn hóa và Thông tin làm chủ đầu tư, phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát lắp đặt mới Đài truyền thanh tại các xã chưa có Đài truyền thanh: Đoàn Kết, Khánh Long, Tân Yên và Trung Thành; thay thế các cụm loa đã hỏng và lắp đặt thêm các cụm loa mới tại các xã: Hùng Việt, Tân Minh, Tân Tiến (*chi tiết tại phụ lục biểu số 05*).

5. Tăng cường nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội: Không thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng số kinh phí được giao: Tổng kinh phí 2.110 triệu đồng (*Năm 2022 kinh phí 402 triệu đồng, năm 2023 kinh phí 1.708 triệu đồng*).

2. Tình hình giải ngân đến 30/6/2023: Chi tư vấn khảo sát, lập đề cương và dự toán, tư vấn thẩm định giá thiết bị thiết lập mới Đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông cho xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định là 17,096 triệu đồng, bằng 0,81% trên tổng kinh phí được giao. Trong đó:

Tư vấn khảo sát, lập đề cương và dự toán 10,496 triệu đồng.

Tư vấn thẩm định giá thiết bị 6,6 triệu đồng.

3. Còn lại: 2.092,904 triệu đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

1. Đánh giá chung

Ủy ban nhân dân huyện ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản để triển khai thực hiện tiêu dự án 1, dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cụ thể hóa các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả tiêu dự án.

2. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

Việc triển khai thực hiện tiêu dự án 1, dự án 6 trong giai đoạn đầu còn nhiều lúng túng do thiếu các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Hơn nữa, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 còn mới mẻ, nhiều chuyên viên và thậm chí cả cán bộ, quản lý lúng túng trong quy trình triển khai thực hiện. Một số nội dung trong các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh vẫn còn chung chung.

3. Giải pháp, kiến nghị

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện Tiêu dự án 1, dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

B. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIÊU DỰ ÁN CÁC NĂM 2024 - 2025

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo về thông tin.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo về thông tin; nâng cao trách nhiệm của UBND huyện, các ngành, đơn vị có liên quan trực tiếp, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, hoạt động về giảm nghèo thông tin trên địa bàn, trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước; các văn bản chỉ đạo về tiến độ giải ngân của UBND tỉnh. Đôn đốc các chủ đầu tư kịp thời tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân tại Kho bạc Nhà nước đối với các dự án. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ.

4. Trong giai đoạn 2024 - 2025: Các Đài truyền thanh xã thuộc đối tượng được thụ hưởng kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đều đã được lắp đặt đảm bảo duy trì hoạt động. Vì vậy Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí để thực hiện các nội dung khác của tiểu dự án:

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác thông tin cơ sở cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã, phụ trách Đài truyền thanh cấp xã, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã, người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc tại thôn, khu phố mỗi năm 01 lớp mỗi lớp dự kiến mỗi lớp 80 người với kinh phí mỗi lớp dự kiến là 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng) (*Chi tiết tại phụ lục biểu số 01*).

Hỗ trợ duy trì, vận hành cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của Nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo: Chi hỗ trợ tiền công cho người được giao nhiệm vụ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ tại điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là: 46,2 triệu đồng/năm (*chi tiết tại phụ lục biểu số 03*).

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2022 - 2023 và đề xuất kế hoạch thực hiện trong các năm 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Trảng Định./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND và UBND huyện;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Quang Khải